



Title :	เคาะ สังคม เชียงราย
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ท้องถิ่นนิวส์ (หน้า 4)
Date :	วันที่ 26 กันยายน 2559 ปีที่ 7 ฉบับที่ 153



รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ

เคาะสังคม เชียงราย

เป็นกลาง ยึดมั่นอุดมการณ์ “หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนิวส์” หนังสือพิมพ์เพื่อชาวเชียงรายจะยังคงยืนหยัดอยู่คู่คนเชียงรายตลอดไป ...✦✦... ฉบับที่ 153 ประจำปีกษหลังเดือนกันยายน 2559 ...✦✦... กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้อ่าน และผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนิวส์ ด้วยดีตลอดมา ...✦✦... “หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนิวส์ ยังอยู่คู่สังคมเชียงราย ก้าวเดินอย่างมั่นคงครบ 6 ปี ย่างก้าวสู่วันที่ 7 และขอสัญญาว่าจะก้าวเดินต่อไป

อย่างเป็นกลาง ยึดมั่นในอุดมการณ์ เหมือนดังสโลแกนที่ตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่ กองบรรณาธิการยังให้คำสัญญาว่าจะทำหน้าที่เป็นหมาเฝ้าบ้านที่ติดตลอดไป ...✦✦... ทำงานซนแข็ง ทำงานเชิงรุก ต้องขอแสดงความยินดีกับ “นายกิตติ ทิศสกุล” นายก สสท.จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับเลือกให้เป็น นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ (สสท.) 17 จังหวัดภาคเหนือ คนใหม่ ประจำปีบริหาร 2559-2561 โดยจะใช้นโยบายขับเคลื่อนสร้างภาคีเครือข่ายของแต่ละจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง ในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทุกมิติเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ทั้งด้านเกษตร สุขภาวะ สังคม สิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับนโยบายขับเคลื่อนของรัฐบาล ...✦✦... ประมอมือกับโครงการดีๆ นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางเสาวคนธ์ ชูศรี ผู้จัดการเขต ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขต 2 สำนักงานเขตเชียงราย และ นายสุรศักดิ์ จาฮู๊ด ประธานชุมชนวัดพระแก้ว ลงนามบันทึกความร่วมมือตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย ตามนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม และต่อเติมที่อยู่อาศัยในชุมชนวัดพระแก้ว แบบให้เปล่า จำนวน 23 หลังคาเรือน วงเงินงบประมาณของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 1,149,850 บาท โดยเทศบาลนครเชียงราย จะการสนับสนุนและดูแลการก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติมที่อยู่อาศัย ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนวัดพระแก้ว ...✦✦... เดินหน้าลงนามความร่วมมือต่อเนื่องปีที่ 6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. กับ นายสิบบงษ์ บุรณศิริรินทร์ รองผู้อำนวยการ กฟผ. ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่าง มฟล.กับ กฟผ. ดำเนินต่อเนื่องมากกว่า 5 ปีแล้ว มีกิจกรรมทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการพัฒนาความรู้และศักยภาพของนักศึกษา เช่น การพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ ...✦✦... มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เตรียมจัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบปีที่ 18 ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 โดยจะมีพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 160 รูป ที่ลานดาว ก่อนจะมีพิธีถวายสักการะพระราชนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธี



Title :	เกาะ สังคม เชียงราย
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ห้องดินนิเวศ (หน้า 4)
Date :	วันที่ 26 กันยายน 2559 ปีที่ 7 ฉบับที่ 153



วันชัย จงสุทธานามณี

กิตติ ทิศสกุล



บุญส่ง เตชะมณีสถิตย์

ประเสริฐ จิตพลีชีพ



วัลลภ ระวีวรรณ ต้นศิริ

ทางศาสนา ที่หอประชุมสมเด็จพระย่า โดยจะมีการมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับอาจารย์ดีเด่น และผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จากนั้นเข้าสู่กิจกรรมรายงานประชาชน โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี และปาฐกถาพิเศษ 'มหาวิทยาลัยกับประเทศไทย 4.0' โดย ดร.พิเชษฐ คงควาโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในท้ายสุดของกิจกรรมจะเป็นพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559 ...✦✦... บุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประเสริฐ จิตพลีชีพ นายอำเภอเวียงป่าเป้า ศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดเชียงราย แถลงข่าวเปิด "โครงการบ้านโป่งเทวี หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว" ณ บ้านโป่งเทวี หมู่ 2 / หมู่ที่ 5 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า ซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 กันยายน 2559 เพื่อต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เน้นการนำวิถีชีวิตชุมชน ผลิตภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ...✦✦... โดยโปรแกรมการท่องเที่ยวที่จะจัดให้บริการนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมวัด ไหว้พระแสนแซ่ การเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยมีคุณศุภน้อยแนะนำตัว แนะนำหมู่บ้าน แบ่งกลุ่มท่องเที่ยว คือกลุ่มทอผ้า กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มกาดละแม และกลุ่มสมุนไพรลูกอมชิง ชุมชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ รับประทานอาหารแบบขันโตก พร้อมดนตรีพื้นเมืองบรรเลงโดยผู้สูงอายุ การแสดงศิลปะล้านนา การแช่น้ำร้อน อาบน้ำแร่ และเลือกซื้อเลือกหาของที่ระลึก ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ...✦✦... "นกเงือกจิตอาสา ร่วมใจรักษ์ป่า" บริษัท อีซูซูเชียงราย จำกัด กลุ่มนกเงือก โดยมี นางระวีวรรณ ต้นศิริ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มนกเงือก พร้อมด้วยทีมงาน โดยการนำของพระอาจารย์วิบูลย์ ธรรมเตโช เจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีฯ เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์สัตว์ป่าวัดพุทธอุทยานดอยอินทรี และสมาคมพัฒนาสังคมนิคิต้า จ.เชียงราย ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 1,050 ต้น ที่ พุทธอุทยานดอยอินทรีฯ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ...✦✦... พื้นที่หอดพอดี พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดิ์.

“นกน้อย”